

Thư của ĐC Bernt Eidsvig gửi đến các tín hữu trong thời gian khó khăn của Giáo Hội

Anh chị em thân mến

Một không khí nặng nề cho GHCG hoàn vũ. Chúng ta bị chấn động vì liên tục phơi trần ra các vụ phạm pháp mới về các tu sĩ xâm phạm tính dục thiếu niên và sự thối lui của các giám mục đối với các vụ phạm pháp ấy ở nhiều quốc gia Châu Âu.

Sự suy tư và cầu nguyện của chúng ta trong những ngày này trước nhất là cho các nạn nhân. Xâm phạm tình dục trẻ em là một trọng tội vì làm thương tổn đời sống của trẻ nhỏ. Hội thánh CG, được xem như là nơi mà ở đó mọi người sẽ gặp gỡ Thiên Chúa qua các bí tích và nếp sống cộng đoàn, nhưng ở nhiều nơi đã xảy ra những vi phạm quái đản. Đây là một sự thật, nặng nề và khó khăn, không thể chấp nhận được, thật là kinh ngạc và thật khó hiểu, và các vụ phạm pháp này đã không thể tránh được các phản ứng giận dữ và thất vọng. Trước hơn hết thay mặt cho các nạn nhân. Kế đó chúng ta cũng cảm thấy giận dữ đối với sự lừa dối đã thâm nhập GH bởi một số rất ít các linh mục và tu sĩ. Và lối sống theo văn hóa thâm lặng, đã khuyến khích một số ít giám mục đưa đến sự lừa dối. Sự trung thành giả hiệu đối với GH là bảo vệ thanh danh và dư luận bằng tiền phí tổn cho các nạn nhân. Sự trung thành đích thực với GH là bảo vệ các trẻ nhỏ và người yếu kém.

Tôi cảm nhận là người ta bây giờ có cái nhìn nghi ngờ đối với sự lãnh đạo của GH. Và đây là lúc mà GH tự mình phải lấy lại được niềm tin của mọi người. Với tư cách cá nhân, tôi rất vui mừng vì lá thư mục vụ của ĐTC Benedikt XVI gửi các tín hữu ở Ireland, mặc dù không phát biểu, không phàn nàn, hay đề cập đến khoản bồi thường có thể làm tốt hơn đối với sự thiệt thòi mà các nạn nhân phải gánh chịu, bức thư cho thấy một vị lãnh đạo GH không muốn làm giảm thiểu tình trạng, mà ngài nói một cách thẳng thắn rõ ràng về trách nhiệm và sửa đổi.

Tôi có cảm nhận rằng, nhiều người, ít ra là các nạn nhân, cảm thấy nhu cầu cho việc tố tụng các vi phạm được tiến hành nhanh lẹ. Tình trạng phạm pháp tạm được xem là nghiêm trọng đến nỗi có sự đòi hỏi thẩm tra kỹ lưỡng và tỉ mỉ đối với các vụ khiếu kiện này. Một bức thư mục vụ của ĐTC thực chất không phải là một giải pháp tối hậu cho tấn bi kịch này, đây chỉ là một đoạn ngắn về mục vụ trong một phần bao quát hơn của bức thư nói về sự thừa nhận và tiến trình thu dọn các vụ phạm pháp. Giáo hội chủ trương sẽ phải làm việc lâu dài đối với các vụ này. Sự thông báo về viếng thăm của các giám mục đến từng địa phận ở Ireland là một đoạn khác trong tiến trình giải quyết. Bởi vì các vụ kiện cáo thuộc loại như thế cũng phải giải quyết xong ở nhiều nước Âu châu, và vì lúc này đang sôi động không ít tại nước Đức. Chúng ta hy vọng và yêu cầu các vụ kiện được xét xử công minh, ở cả hai hệ pháp luật, đời và GH, và rồi mọi sự vụ phải đưa ra ánh sáng. Tôi đặt niềm tin vào việc làm chấn chỉnh của Tòa Thánh, cùng với hy vọng và thỉnh cầu Tòa Thánh làm sáng tỏ vấn đề, nhằm tái tạo lòng tin cho mọi người. Có một điểm sáng là các vụ xảy ra lúc này, nằm trong các vụ chính đã xảy ra trong quá khứ, và có phần đã quá xưa.

Thư mục vụ của ĐTC, nhằm vào anh chị em chúng ta ở Ireland, nhưng cũng được xem như lời khuyên răn đối với tất cả các giám mục Công Giáo, phải làm hết sức mình trong lãnh vực quyền hạn của mình, sao cho các nạn nhân sẽ nhận được sự bồi thường thỏa đáng và những người có tội phải lãnh phần phạt chiếu theo luật đời và luật GH., đồng thời ngăn ngừa những vụ như thế xảy ra ở trong GH lẫn ở xã hội dân sự bên ngoài sau này.

Toà Giám Mục Oslo đã có các hướng dẫn một cách công khai và chi tiết tỉ mỉ về cách thức phải làm theo, khi có sự nghi ngờ xâm phạm tình dục trong GH, đồng thời một Ủy Ban chuyên môn cùng làm việc với giám mục và các thành phần có liên quan sẽ theo dõi và điều giải các tình trạng như thế. Tôi ao ước và đoan chắc với anh chị em rằng phương cách làm việc này sẽ đưa ra cách giải quyết tốt nhất các trường hợp khiếu kiện tương tự không chừng có thể xảy ra. Một cách đương nhiên tôi mong muốn là hành vi phạm pháp chiếu theo luật Nauy sẽ được xét xử bởi guồng máy tư pháp Nauy. Các vi phạm chiếu theo luật Nauy không thuộc hình sự, tuy nhiên vẫn có thể nhận hậu quả kỷ luật nơi tòa trong của Giáo Hội.

Tôi đặt nặng vấn đề là đại đa số các linh mục và tu sĩ của chúng ta luôn trung thành với ơn gọi của mình, đang phải trải qua buồn rầu vì bị nghi ngờ và đả kích. Họ không gánh chịu một tội chung nào do tội phạm của các bạn đồng liêu gây ra.

Anh chị em thân mến, mùa chay thánh này sắp kết thúc, chúng ta hãy trở về với việc thành tâm hối cải, và cầu nguyện Chúa cho các nạn nhân và thân quyến của họ được sống can đảm, được sự chữa lành và cảm thấy rằng công lý sẽ diễn ra một cách tốt nhất; cầu cho các linh mục phạm pháp, biết thống hối ăn năn, nhận hình phạt và quay trở lại; cầu cho giới lãnh đạo GH được ơn khôn ngoan, điều nghiên kỹ lưỡng, công bằng và có những giải quyết đúng đắn; cầu cho các linh mục tốt lành giờ đang cảm thấy vai trò của linh mục bị nghi ngờ, Cầu cho các tín hữu cảm thấy rằng GH đang lừa dối lòng tin của họ. Ước chi chúng ta, tất cả từ giám mục, linh mục, tu sĩ và toàn thể dân Chúa chúng ta biểu lộ sự việc tự làm mới lại lòng tin một cách xứng đáng.

Hiệp thông với tất cả anh chị em trong lời cầu nguyện nơi mộ thánh Phêrô tông đồ tại Rôma, nhân dịp các giám mục Bắc Âu thăm viếng Giáo đô Rôma.

Thân ái chào anh chị em

+ *Bernt Eidsvig*
Rôma, 23.03.2010.

*Nguồn: <http://www.katolsk.no>
Chuyển ngữ: Phạm Công Bằng*